

เรื่องด่วน...ไม่กวนใคร>>.แต่กวนใจเจ้าชะตา ราศีเกิดแต่ละเดือน

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

ทำนายทายทัก จักเป็นผล เมื่อทุกคนขยลยอบ ประกอบดี

ลองตรวจดูครับกับอุปนิสัยใจคอคนใกล้ตัวหรือเราเอง
กับผู้มีเดือนเกิดในรอบ 12 นักษัตร

มกราคม

ทะเลาะทะเลาะกัน จริงจัง ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ชอบพูดคุยหาจุดดีและความบกพร่องของคนอื่น (ไม่ตีนะครับ) ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ขยันทำงานตัวเองเป็นเกลียว มีความคิดสร้างสรรค์ฉลาดเจระเบียบทำอะไร เป็นแบบแผนขั้นตอนไม่มีนอกนอกทุกทางแม้แต่เหนื่อย อ่อนไหว ขาดคิด วิธีทำให้คนอื่นมีความสุข ปกติจะเจิบขี้ริ้วตาไม่โตกำลังตื่นเต้นหรือหาสุขภาพภาวะคับขัน สงบเสงี่ยม กระตือรือร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อย ยอมแสดงออกเท่าไร รักเด็ก ตัดบ้าน ซื่อสัตย์ ไม่ค่อยชอบเขาสงคม แถมขี้ทิ้งอีกต่างหาก

กุมภาพันธ์

ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโรคแห่งความฝัน ไหวพริบปฏิภาณดี ฉลาด บุคลิกภาพแปรปรวนไปนิด เจ้าอารมณ์ เจ็บ ซื่อๆ สุภาพ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลย ซื่อสัตย์ ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด ข้นตายได้ยากถ้าถูกบีบคั้น แอบการราวบางบางครั้ง แต่ก็จริงจังนะอ่อนไหวมาก เสียใจง่าย โกรธก็ง่าย ไม่ชอบเรื่องโรสสาระ ชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารักๆ หัวดีอุทิศทะเลาะทะเลาะ ชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันและความหวัง อารมณ์ร้าย รักกิจการงานบันเทิงทุกชนิด โรแมนติกคลั่งๆแต่ไม่แสดงออก เชื่อถือโศกลาง สุรุษสุราย หองหัดควบคุมอารมณ์ซะบ้าง

มีนาคม

มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ซื่อๆ สงบเสงี่ยม ลึกกลับ ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ รักสันติและความสงบ อ่อนโยน ชอบเอาอกเอาใจคนอื่น ใจเย็น ใจดี เห็นคนอื่น ใจดี เกรงศีลธรรม แต่ตัดสินใจชอบประเมินคนอื่น เจ้าคิดเจ้าแค้น แคมป์ยังเพื่อน ชอบสร้างจินตนาการฟุ้งอีกแะ รักการเดินทางรักการเป็นจุดสนใจ ใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับใคร ชอบตกแดงบ้านเอง มีพรสวรรค์เรื่องดนตรี รักชาวของแปลกๆ และหุดหงิดง่าย

เมษายน

กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ เข้มแข็งเด็ดขาด แต่ดันใจอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้อื่น ใจแข็ง รักการเป็นจุดสนใจ พูดจาฉลาดถนัดน้ำใจทุกฝ่าย ชอบปลอมโยน มนุษย์สัมพันธ์ ชอบเสนอแนะแก้ปัญหาให้คนอื่น กล้าหาญ ชอบผจญภัย สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ เจ้าคิดเจ้าแค้น และการราวไม่เบา ความจำดี ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบกระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง และขี้ทิ้งมาๆ ครับ

พฤษภาคม

คือดี ใจแข็งเป็นหิน ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง หลักแหลมโกรธง่าย แต่ก็ใจดี ชอบการเป็นจุดสนใจ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก มีจุดยืนของตัวเอง มีอิทธิพล ชอบปลอมโยนผู้อื่นมีระบบระเบียบ เพื่อนฝูง มีสัมผัสพิเศษ เขาอกเขาใจ จินตนาการกว้างไกล รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุดนิ่ง ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูง แต่สุรุษสุรายไปหน่อย

มิถุนายน

คิดการณไกล หัวก้าวหน้า ใจอ่อนกับคนใจดี สุภาพ พูดจาเบา มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสียตรงที่ขี้ลังเล ไม่รักษาเวลา แคมป์ยังจิกจิกข้างเลือก อยากรู้อยากเห็นที่สุดเสมอ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบเรื่องตลก มีทักษะดีในการโต้แย้ง ข้างพูดข้างคุย ชอบฝึกฝนกลางวัน เป็นมิตร รวว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร อดทน ชอบแสดงออก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว ขี้เบื่อ นานๆ จะแสดงอารมณ์ ออกมาซักที ถ้าเสียใจต้องใช้เวลาในการเยียวยา ชอบการบริหาร หัวรั้น ถือคติแปลกๆ ว่าใครประจบประแจงรักเรา คือศัตรูสวนเพื่อนแต่ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ

กรกฎาคม

อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้ แต่ยากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง เจ็บปวดไม่มีอะไรดีคืนแดน หยิ่งทะนงในตัวเอง มีความรับผิดชอบ ชอบปลอมโยนคนอื่น ซื่อตรง สนุกใจความรู้สึกรอบข้างๆ มีไหวพริบ เป็นมิตร ไม่ถือตัว อารมณ์ขึ้นๆลงๆจนตามไม่ทัน หงุดหงิดง่าย เสียใจง่าย ฉลาดเฉียบแหลม แต่ก็ดีตรงที่ไม่ผูกใจเจ็บใคร ยกโทษให้หมดทุกแหละ (แต่ไม่โหดแกล้วลืมหมนะ) ไม่ชอบเรื่องจริงโรสสาระทั้งหลาย มีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ อ่อนไหว ไม่ไว้วางใจใครง่าย หัวงโยใส่ใจคนอื่น ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียม เห็นอกเห็นใจ แยกตรงที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่สังเกตตัวเอง ทำงานหนัก เรียนดี ชอบอยู่คนเดียวเจิบๆ เสียใจง่ายแถมต้องใช้เวลาในการหาย หุดหงิดทุกอย่างทั้งงาน

สิงหาคม

ชอบเรื่องตลก มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน ใส่ใจคนอื่น กล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น มั่นคงเด็ดเดี่ยว เป็นผู้ให้เต็มตัว รวว่าต้องดูแลปลอมโยนคนอื่นอย่างไร แต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป มั่นใจตัวเองเกินไป เรียกรวดทองการกบฏยกย่องนับถือ มุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆ ขี้เหนียว ชอบช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยก็เถอะ ชอบฝึกฝนกลางวัน ความคิดบรรเจิด แคมป์ยังไม่สนใจ ว่าชาวบ้านจะคิดยังไง เจ้าอารมณ์ ข้างฝัน มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะ ดนตรี และกลไกการป้องกันตัว อ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะอยากยอมรับ ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา โรแมนติก รักใคร่และห่วงใยคนอื่น ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ

กันยายน

สุภาพอ่อนโยน ประณีประนอม ระวังตัวแจ วางขั้นตอนชีวิตอย่างเป็นแบบแผน ชอบดูถูกย่ำจุดอ่อนคนอื่น ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เจ็บ..แต่จริงๆมีทักษะในการพูดที่เขี้ยวแะ เยือกเย็นและสงบ ใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น รอบรู้เรื่องต่างๆ ซื่อตรง ทำงานเก่ง อ่อนไหว ขาดคิด ฉลาดและสนใจใฝ่รู้ ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีแรงจูงใจ เขาอกเขาใจ เก็บความลับอยู่ รักกีฬา กิจกรรมยามว่าง และการเดินทาง ไม่แสดงอารมณ์ จะจนเกือบจะเป็นคนเก็บกอดอยู่รอบๆ ข้างเลือกโดยเฉพาะเรื่องแฟน

ตุลาคม

รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ รักทุกคนที่รักตัวเอง รักการเจาะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ มีเสน่ห์ สุภาพนุ่มนวล ใจดีและรูปร่างสวยงาม ไม่โกหกเสแสร้ง เห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้ความสำคัญกับเพื่อน ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่เรื่อย เสียใจง่ายก็จริงแต่ไม่ต้องห่วงแปบเดียวก็หายเศร้า อารมณ์ร้าย ขี้เหนียว ชอบช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยก็เถอะ ชอบฝึกฝนกลางวัน ความคิดบรรเจิด แคมป์ยังไม่สนใจ ว่าชาวบ้านจะคิดยังไง เจ้าอารมณ์ ใจแข็ง มีสัมผัสพิเศษ รักการเดินทาง ศิลปะและวรรณกรรม พูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก ขี้ทิ้ง เป็นห่วงเป็นใย ชอบออกนอกบ้าน ยุติธรรม สุรุษสุราย เชื้อคนง่าย สุขุมเสียความเชื่อมั่นง่ายมาก

พฤศจิกายน

ความคิดแล่นแปดเต็มหัว ยากที่จะเข้าถึง ฤดีการณล้ำหน้า โดดเด่น หัวไว มีความคิดแปลกๆเยอะ มีสัมผัสพิเศษ ใส่ใจและชอบให้คำแนะนำ กระฉับกระเฉง เก็บความลับอยู่ อยากรู้อยากเห็น รู้จักวิธีหลอกลวงความลับ ชอบคิดอยู่ตลอดเวลา พูดน้อยแต่อึดอัดดีดี กล้าหาญและเอื้อเฟื้ออดทน หัวรั้น ใจแข็ง ถือคติตราบดีที่ยังมีความหวัง ตราบนั้นก็ยังมิหนทางเสมอ มีเป้าหมายในชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ โกรธยากมาก ถ้าไม่ถูกยั่วจนถึงขั้นจริงๆ ชอบอยู่คนเดียว ชอบคิดอะไรแปลกประหลาดไม่เหมือนคนอื่น มีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น มั่นคง เด็ดเดี่ยว รักใคร่รักจริง เจ้าอารมณ์ โรแมนติก แต่ไม่ค่อยสนใจสัมผัสสัมผัสจริงจังนัก รักบ้าน ทำงานหนัก มีความสามารถสูง ใจดีใจดี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ แปรปรวนง่าย ชนิดทำนายไม่ถูกเอาเลย

ธันวาคม

ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตือรือร้นในการแข่งขันและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ไม่มีความอดทน เอาซะเลย ทะเลาะทะเลาะ มีอิทธิพลในสังคม อยู่ด้วยแล้วสนุกสนานดี รักการเขาสงคมมาก รักการได้รับการยอมรับ รักการเป็นจุดสนใจ รักการที่มีคนอื่นมารักตัวเอง ซื่อตรงและใจดี ไม่เสแสร้ง แต่ใจอ่อนอารมณ์เสียง่าย แคมป์บุคลิกภาพแปรปรวนอีกต่างหาก ไม่มีความหลงตัวเองยอมรับนับถือคนอื่นอย่างมากเสมอ เกือบการถูกบีบบังคับ รักเรื่องตลก มีอารมณ์ขันและมีเหตุผล .

.....

